



ฉบับที่ 03/2562

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน หลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น ตามอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการว่างงาน ปรับฤดูกาลลดลง จากการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงิน เดือนธันวาคม 2561 ชะลอลง ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านการบริโภคสินค้าคงทนขยายตัวดี จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ มาตรการส่งเสริมการขาย ตลอดจนเงื่อนไขของค่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทเช่าซื้อ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวสูงขึ้น สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 71.3 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิฑิตยาภม (หลวงพ่อคุณ)

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ให้กับผู้ประกอบการที่ลดลง ส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการรอความชัดเจน หลังการเลือกตั้ง ส่วนการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ทรงตัว โดยการนำเข้าสินค้าทุนชะลอลง ตามการนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขณะที่การลงทุนในรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน หลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จากการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลงทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวชะลอลง ตามความต้องการต่างประเทศ ขณะที่ราคาอ้อยและยางพาราหดตัวต่อเนื่อง ตามราคาตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับต่ำ สำหรับผลผลิตชะลอลงเล็กน้อย ตามผลผลิตยางพาราเป็นสำคัญ เนื่องจากราคาไม่จูงใจให้เกษตรกรกรีดยางเพิ่มขึ้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามการผลิตน้ำตาลทรายดิบ จากการเปิดหีบอ้อยที่เร็วกว่าปีก่อนและปริมาณอ้อยที่มากใกล้เคียงกับปีก่อน การผลิตเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว จากยอดขายของตัวแทนจำหน่ายที่มากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการขายให้กับผู้ค้าส่ง ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวลดลง ตามการส่งออกเป็นสำคัญ ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง จากการลดการสะสมสต็อกของคู่ค้าในต่างประเทศ สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวเล็กน้อย จากความต้องการในประเทศที่ลดลง

มูลค่าการค้าผ่านด่าน ขยายตัว ตามการนำเข้าเป็นสำคัญ โดยการนำเข้าจากจีนตอนใต้เร่งตัว จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม การนำเข้าจากเวียดนามขยายตัวจากมือถือและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ด้านการส่งออกหดตัวน้อยลง โดยการส่งออกไปเวียดนามขยายตัว ในหมวดผลไม้ ตามปริมาณผลผลิตผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้น การส่งออกไปกัมพูชาขยายตัวในหมวดเครื่องดื่ม การส่งออกไปจีนตอนใต้หดตัวน้อยลง จากการส่งออกแผ่นโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในโครงการผลิตพลังงานสะอาด และการส่งออกไป สเปน. ลาว หดตัวน้อยลง จากการส่งออกหมวดยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่ค้ามีสต็อก อยู่ในระดับต่ำ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ชะลอลง ตามราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน จากจำนวนผู้มีงานทำ ภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนธันวาคม 2561 ชะลอลดตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามการเบิกใช้งบประมาณของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้าง ขยายตัวสูงขึ้นจากธนาคารพาณิชย์ ตามสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th